

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH TUYỀN QUANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THVX  
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số  
105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ

Tuyên Quang, ngày tháng 8 năm 2023

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương (có Nghị quyết gửi kèm theo).

**Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:**

**1. Người đứng đầu các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh**

1.1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ; các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp, các ngành.

1.2. Nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để thích ứng linh hoạt, hiệu quả với tình hình; tranh thủ mọi thời cơ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tập trung ưu tiên phát triển 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).

1.3. Phát huy hiệu quả Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Tổ trưởng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, người dân, người lao động trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở khả năng cân đối nguồn lực từ ngân sách địa phương, chủ động tham mưu ban hành, tổ chức thực hiện các giải pháp, chính sách hỗ trợ theo thẩm quyền và quy định. Tổ chức thực hiện các giải pháp thúc đẩy tiêu dùng trên địa bàn tỉnh và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý nắm bắt thông tin, tham gia các Chương trình kết nối giao thương, Hội chợ triển lãm thương mại, hội nghị kết nối cung cầu tại tỉnh, thành phố trong cả nước.

1.4. Chủ động, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; 03 Chương trình mục tiêu quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 25/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của từng sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

1.5. Tăng cường phối hợp với các tổ chức tín dụng, nhanh chóng thông tin, truyền thông về chủ trương, chính sách giảm mặt bằng lãi suất cho vay của các Ngân hàng Thương mại theo chỉ đạo của Chính phủ; hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin, các chính sách tín dụng kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; chủ động bố trí nguồn vốn ủy thác địa phương sang Ngân hàng chính sách xã hội để tăng cường nguồn vốn cho vay, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn toàn tỉnh.

1.6. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cụ thể:

Chủ động tham mưu thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với việc triển khai thực hiện Đề án 06 và Chương trình chuyên đổi số quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh. Nghiêm túc, quyết liệt thực hiện Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 2245/UBND-TH ngày 30/5/2023 và văn bản số 2480/UBND-THCBKS ngày 09/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tập trung cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021, Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 10/6/2022; nghiên cứu, đề xuất cắt giảm ngay các thủ tục, các bước trung gian không cần thiết, các điều kiện kinh doanh chồng chéo, không định lượng được để minh bạch trong kiểm tra,

thẩm định, đánh giá, xét duyệt; khắc phục ngay tình trạng hoạt động kiểm tra chuyên ngành chồng chéo, có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị; đồng thời nghiên cứu, đề xuất giải pháp xã hội hóa các dịch vụ hành chính công đủ điều kiện.

Thường xuyên rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC, trọng tâm là TTHC về đầu tư, đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh, xây dựng, bất động sản, thuế, hải quan, điện, năng lượng, sản xuất, chế biến nông sản, giáo dục, đào tạo, y tế, lý lịch tư pháp, ... nhằm hướng tới "tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính". Cập nhật, theo dõi kết quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để kịp thời có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế theo quy định. Xử lý nghiêm và định kỳ hàng tháng công bố, công khai các cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà cho người dân, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC.

Tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, bất cập cho người dân, doanh nghiệp. Chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, không xử lý hoặc kéo dài thời gian xử lý theo quy định.

1.7. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên các lĩnh vực và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, không giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền, đùn đẩy trách nhiệm, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc; Tiếp tục thực hiện nghiêm công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; công văn số 1628/UBND-NC ngày 21/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ hàng tháng tham mưu công khai kết quả của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đối với việc thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ này với việc thẩm định, chấm điểm chỉ số Cải cách thủ tục hành chính theo quy định; thường xuyên tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho hệ thống công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp; theo dõi và đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc (nếu có).

3. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ quan liên quan: Nắm tình hình, thông tin

kip thời cho doanh nghiệp về việc điều chỉnh quy định xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản chủ lực của Việt Nam và của tỉnh; thường xuyên cập nhật thông tin và kịp thời tổ chức triển khai hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA),... do Trung ương ban hành.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu dùng trên địa bàn tỉnh và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Người Tuyên Quang ưu tiên dùng hàng nông sản Tuyên Quang”, các Chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu để phát triển thị trường trong tỉnh, mở rộng kích cầu tiêu dùng; Xây dựng mô hình Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” và Mô hình thương mại hai chiều, vừa là điểm thu mua các mặt hàng nông sản, sản phẩm OCOP đặc trưng của Nhân dân, đặc biệt là của đồng bào dân tộc thiểu số, vừa cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho địa phương.

Chủ động thực hiện các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đối với từng doanh nghiệp, từng dự án, nhất là những dự án có vai trò quan trọng, đóng góp lớn vào giá trị sản xuất công nghiệp; chủ động phương án sản xuất, vận hành hệ thống điện, bảo đảm nguồn điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

**4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ quan liên quan** tăng cường công tác quản lý giá dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống trên địa bàn, khắc phục tình trạng biến động mạnh về giá, tính mùa vụ trong ngành du lịch. Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, nhất là các hình thức xúc tiến mới, thông qua các đoàn làm phim quốc tế và trong nước, cá nhân có số lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội, các cá nhân là người Tuyên Quang có tầm ảnh hưởng lớn... để giới thiệu, quảng bá các điểm du lịch, sản phẩm du lịch; tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật, thể thao, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch; tăng cường liên kết, phát triển các sản phẩm du lịch mới, chất lượng.

**5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ quan liên quan** cân đối nguồn lực thực hiện các chính sách của Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

**6. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ quan liên quan** triển khai thực hiện nghiêm văn bản số 3164/UBND-KT ngày 14/7/2023 của Ủy ban nhân dân

tỉnh về việc thực hiện Công điện số 634/CD-TTg ngày 10/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất; nâng cao chất lượng công tác quản lý đất đai, quản lý chuyển đổi mục đích sử dụng đất; rà soát, tổng hợp các vấn đề liên quan quan đến việc cấp mở vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; thực hiện các bước, trình tự, thủ tục khai thác vật liệu xây dựng đảm bảo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (bao gồm các thủ tục về đất đai), tránh phát sinh các thủ tục hành chính.

**7.** Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; thực hiện rà soát, tạo điều kiện, tham mưu theo thẩm quyền các thủ tục đầu tư, xây dựng đối với các dự án đã đáp ứng đủ điều kiện để sớm triển khai, hoàn thành, đưa sản phẩm ra thị trường. Kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng; thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật.

**8.** Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ quan liên quan đẩy mạnh thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; cung cấp dịch vụ internet chất lượng cao cho các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, hoàn thiện hạ tầng số của tỉnh; bảo đảm công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06.

**9.** Kho bạc Nhà nước chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ quan liên quan đơn đốc, đẩy nhanh tiến độ công tác thanh, quyết toán, kiểm soát chi để đẩy nhanh thủ tục giải ngân vốn đầu tư công.

**10.** Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi, thủ tục nhanh, gọn cho doanh nghiệp, đảm bảo thời gian hoàn thuế giá trị gia tăng nhanh nhất cho doanh nghiệp; chính sách giảm thuế giá trị gia tăng đã được Quốc hội thông qua, chính sách gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, ưu đãi lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước; triển khai nhanh, kịp thời,

hiệu quả chính sách gia hạn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã được ban hành.

**11.** Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp hữu hiệu trong việc tuyển dụng, sắp xếp, luân chuyển, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo chuyên biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, xử lý nghiêm những trường hợp né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, sợ sai theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; động viên, khuyến khích kịp thời cán bộ, công chức dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thực hiện quyết liệt các giải pháp khắc phục tồn tại trong công tác cải cách hành chính, củng cố tốt hơn sự đồng thuận, nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

**12.** Cơ quan Hải quan tỉnh Tuyên Quang: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan; thực hiện tốt công tác cắt giảm thủ tục không cần thiết, nhất là về quản lý, kiểm tra chuyên ngành để giảm chi phí, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp, đẩy nhanh xuất khẩu các sản phẩm nông sản, các nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ đạo của tỉnh.

**13.** Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang: Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại thực hiện tốt công tác hỗ trợ lãi suất từ nguồn ngân sách nhà nước đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ. Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay vốn Chương trình hỗ trợ vốn tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản; các chủ đầu tư dự án bất động sản, người mua nhà tiếp cận vốn tín dụng theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ.

**14.** Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan giảm tối đa các hoạt động thanh tra chưa cần thiết theo quy định; giảm triệt để việc chồng chéo trong hoạt động thanh kiểm tra thuế, bảo hiểm xã hội và các hoạt động kiểm tra chuyên ngành khác.

**15.** Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nội dung Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ; tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày **16/9/2023** để Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành các nội dung liên quan đến nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết nêu trên bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung văn bản này./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch UBND tỉnh;
  - Các PCT UBND tỉnh;
  - Chánh VP UBND tỉnh;
  - Như trên (thực hiện);
  - Các PCVP UBND tỉnh;
  - Lưu VT, THVX (Tuân).
- (Báo cáo)

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Sơn**